

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thái Phúc.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Tiến Thăng. Ảnh: MINH ĐỨC

hai vị trí lãnh đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn, đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và uy tín của

cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm và mong trên cương vị công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, công chức các cơ quan có cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đại diện các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hứa sẽ tiếp tục nỗ lực

cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cơ quan, đơn vị đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/11, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020. Tới dự có các đồng chí: Trưởng Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân tương ái". Toàn tỉnh đã xây dựng 403 mô hình gia đình hạnh phúc, 322 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 226 mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em... Đến năm 2019 có 93,1% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 90,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. MTTQ các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; vận động nhân dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội với hơn 5.200 cuộc giám sát được tổ chức ở 3 cấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Chặng đường 90 năm qua, MTTQ Việt Nam nói chung, MTTQ tỉnh Thái Bình nói riêng đã phát huy tốt vai trò tập

đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét hơn, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia và đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội không ngừng được đổi mới nội dung, hình thức, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận trong thời gian qua; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của

tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; vận động nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự quản, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cũng có, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Tại lễ kỷ niệm, 45 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

KỶ HỢP THỬ MƯỜI...

(Tiếp theo trang 1)

Trước đó vào phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tông Thị Phóng điều hành nội dung thảo luận. Dự án Luật Phòng, chống

ma túy do Chính phủ trình gồm 8 chương, 69 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai

nghiệm ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Thảo luận về dự án Luật, đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật, bởi số người sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian qua ngày càng gia tăng, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp, hình thức sử

dụng đa dạng từ hút, hít, tiêm chích sang uống, ngậm (ma túy tổng hợp, thuốc hướng thần)... Nhiều quy định hiện hành đã không phù hợp như công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp khó khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động rất lớn đến tình hình trật tự, an toàn xã hội; đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng

đồng chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, hiệu quả không cao; công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sau cai nghiện không còn phù hợp... Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2008 có một số nội dung chưa bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)

có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản, để phòng bão đổ bộ và làm giảm cường độ gay gắt và vỡ một số đoạn bờ bao, đề bồi; chủ động vận động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý theo phương châm "4 tại chỗ". Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.161 tàu thuyền với 3.455 lao động trên biển. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tim kiểm cứu nạn tình, Bộ

đã thông báo vị trí, diễn biến của bão số 13 và hướng dẫn ngư dân thoát ra hoặc không đi vào vùng biển nguy hiểm. Đến 14 giờ ngày 13/11, tất cả số phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình, không có phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm.

* Huyện Tiên Hải có 595 tàu thuyền/1.301 lao động; khu vực chòi coi ngao, nuôi trồng thủy sản ven biển là 1.840 lao động. Trước diễn biến về đường đi của bão số 13 hết sức phức tạp, do

đó huyện đã yêu cầu các địa phương ven biển rà soát, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tại những vùng biển hướng bão đi qua di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú, tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn. Các chủ hộ nuôi ngao chấp hành nghiêm việc di dời lao động từ chòi coi ngao vào đất liền. Các đơn vị chủ động hướng dẫn, bố trí tàu đang làm việc tại gian khoan khí vào nơi tránh trú bảo gần nhất. Bên cạnh đó, các ngành liên quan liên tục cập nhật tin tức về bão số 13 và căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo, kiểm tra và triển khai truyền đến nhân dân bảo đảm an toàn cho các

hộ dân, hệ thống đê điều, đặc biệt là các điểm xung yếu tại địa phương.

* Hiện nay, huyện Thái Thụy có 478 tàu thuyền/1.762 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Để chủ động ứng phó với bão số 13, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tim kiểm cứu nạn huyện đang tích cực chỉ đạo ngành chức năng, các đơn vị biên phòng đóng trên địa bàn tổ chức rà soát tàu thuyền đang hoạt động trên biển, nhất là đang hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão để chủ động thông tin, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng

nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão an toàn. Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tim kiểm cứu nạn huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, nhất là các xã, thị trấn ven biển tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13; sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán những lao động tại các chòi coi ngao, khu nuôi trồng thủy sản ngoài đê biển khi có diễn biến phức tạp.

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội

Sáng ngày 13/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn việc xác định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 2/1/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại hội nghị, 150 đại biểu được phổ biến, giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 01 về thực hiện xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Thông qua hội nghị, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cơ sở nắm chắc nội dung từ đó triển khai tổ chức thực hiện việc nhận diện, xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho người khuyết tật và rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại địa phương, bảo đảm đầy đủ, chính xác, làm cơ sở cho các cấp, các ngành hoạch định các kế hoạch, phương án phúc lợi cụ thể, hợp lý hơn.

Thái Bình giành huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc

Tối ngày 12/11, lễ bế mạc cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc năm 2020 đã diễn ra tại tỉnh Hà Nam với sự tham dự của các đoàn nghệ thuật đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhà hát Chèo Thái Bình giành 1 giải vàng. Trong 8 tiết mục tham dự cuộc thi, Nhà hát Chèo Thái Bình giành giải vàng ở vai diễn Đào Huệ trong trích đoạn "Tuần Ty - Đào Huệ" của diễn viên Lê Thị Hồng Vân. Bên cạnh đó là 3 giải bạc ở các trích đoạn: "Thị Mầu lên chùa", "Súc Vần gả đại". Nhà hát Chèo Thái Bình cũng đạt 2 trong 6 giải tài năng triển vọng của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên chèo toàn quốc là dịp tôn vinh nghệ thuật sân khấu chèo trong đời sống văn hóa dân tộc, đồng thời khuyến khích, động viên các nghệ sĩ trẻ đã có những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu chèo thủ sức tài năng biểu diễn trên sân khấu cả nước.

KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. Mỗi năm Thái Bình có hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, an ninh, quốc phòng... Sau mỗi khóa học, các đồng chí đều phát huy kết quả học tập, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để khóa học đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy để học viên chủ động học tập, nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, áp dụng những kiến thức đã học được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, đặc biệt là Học viện Chính trị khu vực I để quản lý lớp, điều hành tốt quá trình giảng dạy, học tập. Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Các học viên nêu cao tinh thần học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện và các quy định của tỉnh; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, học tập, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

XÃ NGUYÊN XÃ...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, ban, ngành của huyện sẽ tập trung cao thẩm tra kỹ hồ sơ, thẩm định tại thực địa để giúp xã hoàn thiện hồ sơ, xây dựng bổ sung chính trang tài thực địa để bảo đảm khi đưa ra Hội đồng thẩm định của tỉnh, các tiêu chí của xã sẽ đạt yêu cầu. Song song với hoàn thiện hồ sơ và bổ sung xây dựng tại thực địa, xã cần huy động sự vào cuộc của toàn dân tham gia xây dựng NTM nâng cao để chỉnh người dân cảm nhận được sự khác biệt về diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của xã NTM nâng cao so với xã NTM trước đây. Xã khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, phần đầu thẩm định các tiêu chí xã NTM nâng cao vào tháng 12/2020.

DIỄN ĐÀN CHUYỂN ĐỔI...

(Tiếp theo trang 1)

các chủng loại cây trồng phù hợp với địa phương; đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; bố trí thời vụ gieo trồng; lựa chọn giống cây bảo đảm chất lượng...

Các chuyên gia nông nghiệp, nhà khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi liên quan đến phòng, trừ sâu bệnh gây hại cây ăn quả; quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng; cơ chế, chính sách của nhà nước đối với chuyển đổi cơ cấu cây trồng...

Diễn đàn khuyến nông @nông nghiệp là hoạt động được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các địa phương tổ chức thường xuyên trong nhiều năm nhằm giúp nông dân, doanh nghiệp tiếp cận khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm cũng như những cơ chế, chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn để áp dụng vào sản xuất.

Hơn 22.000 nam thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, toàn tỉnh có hơn 22.000 nam thanh niên thuộc diện gọi nhập ngũ năm 2021.

Hiện nay, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố đang chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sau khi hoàn thành sơ tuyển, các huyện, thành phố sẽ tổ chức khám tuyển sức khỏe tập trung; đồng thời, tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số và thực hiện các nội dung trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Theo dự kiến, năm 2021 toàn tỉnh sẽ giao 2.650 tân binh. Căn cứ vào chỉ tiêu Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh sẽ phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Bường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 13/11, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 53,2 triệu người nhiễm và hơn 1,3 triệu người tử vong do Covid-19. Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính riêng từ đầu tháng 11 đến nay, thế giới đã ghi nhận khoảng 6,5 triệu bệnh nhân nhiễm mới và hơn 95.000 người tử vong. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 13/11, cả nước thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện đã có 1.256 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày, cả nước cũng ghi nhận thêm 8 bệnh nhân mới được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 1.101 bệnh nhân, còn 120 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số bệnh nhân đang điều trị đã có 39 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là gần 15.300 người. Tính đến 17 giờ ngày 13/11, tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung của tỉnh là Trung đoàn 568 không có trường hợp nào đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã tiếp nhận thêm 32 trường hợp là chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại đây lên 34 người. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 25 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 13/11 lên 9.360 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--